



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวอุกฤษ มนต์ไธสง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพร. ๑๘๖)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพร. ๑๘๖)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์
๒	นางนภอร สุภากุล	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพร. ๒๑๔)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพร. ๒๑๔)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นางกิตติยา ศรีเลิศฟ้า)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางนภอร สุภากุล

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพร. ๒๑๔)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา ๑.๒ ประวัติการรับราชการ ๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว ๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก ๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบอาชีพ (ถ้ามี)	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต - อายุราชการ ๖ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ถึง วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘) - ดำรงตำแหน่งระดับ ๔ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔) - ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๖ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ถึง วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘) - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๒๑๑๒๐๙๙๐๕
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล - ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๓
๓. อื่นๆ (ระบุ).....	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางนภอร สุภากุล

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพร. ๒๑๔)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้คลอดที่ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเนื่องจากเกิดภาวะผิดสัดส่วนระหว่างศีรษะทารกกับกระดูกเชิงกราน

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๕ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึง ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษา ผู้คลอดอายุ ๒๗ ปี ตั้งครรภ์ที่ ๒ อายุครรภ์ ๓๙ สัปดาห์ ๖ วัน ครรภ์ที่ ๑ แห้งเอง ปฏิเสธการแพทย์และอาหาร ไม่เคยได้รับการผ่าตัด บุคคลในครอบครัวแข็งแรงดี ไม่มีโรคติดต่อและโรคทางพันธุกรรม ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการปกติ มาโรงพยาบาลด้วยอาการเจ็บครรภ์ ๔๕ นาที ก่อนมาโรงพยาบาล ไม่มีน้ำเดิน ทารกในครรภ์ดี นดี ตรวจภายในพบปากมดลูกเปิด ๔ เซนติเมตร ความบางปากมดลูกร้อยละ ๘๐ ระดับส่วนน้ำ -๑ ส่วนน้ำเป็นศีรษะถ่วงน้ำคร่ำยังอยู่ (Membranes Impact : MI) อัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ ๑๓๖ ครั้งต่อนาที ความถี่ของการหดตัวของมดลูกทุก ๓-๔ นาที ระยะของการหดตัวนาน ๔๐-๔๕ วินาที ความรุนแรงของการหดตัวของมดลูกระดับปานกลาง (++) ติดเครื่องตรวจสภาวะทารกในครรภ์ (Electronic fetal monitoring : EFM) แปลผลปกติ ได้รับการรักษาพยาบาลคือ ฝ้าสังเกตอาการเป็นเวลา ๑๑ ชั่วโมง ๑๕ นาที พบว่าไม่มีความก้าวหน้าของการคลอดจึงรายงานสูติแพทย์ สูติแพทย์ตรวจเย็บมดลูกและให้การวินิจฉัยว่า เกิดภาวะผิดสัดส่วนระหว่างศีรษะทารกกับกระดูกเชิงกราน (Cephalopelvic Disproportion : CPD) ต้องผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง เตรียมร่างกายผู้คลอดเพื่อผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องได้รับการผ่าตัดคลอดอย่างปลอดภัยทั้งผู้คลอดและทารก ทารกน้ำหนัก ๓,๘๓๐ กรัม มารดาหลังผ่าตัดคลอดไม่พบอาการติดเชื้อ แผลผ่าตัดแห้งดี มดลูกหดตัวดี น้ำนมไหลดี ทารกสุขภาพแข็งแรง ดูนมได้ดี รวมนอนพักรักษาอยู่ในโรงพยาบาล ๕ วัน แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ มารดาและทารกได้รับการวางแผนการจำหน่ายและการปฏิบัติตัวที่บ้านอย่างเหมาะสม

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้คลอดได้รับการดูแลอย่างมีมาตรฐาน เมื่อมีภาวะผิดสัดส่วนระหว่างศีรษะทารกกับกระดูกเชิงกราน
๒. ผู้คลอดได้รับการวินิจฉัย การดูแลรักษาที่รวดเร็วและปลอดภัย

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ จัดทำแนวทางการพยาบาลเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดในระยะเจ็บครรภ์คลอด

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้คลอดมีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดในระยะเจ็บครรภ์คลอด
๒. เพื่อให้ผู้คลอดสามารถเผชิญความเจ็บปวดในระยะเจ็บครรภ์คลอดได้อย่างเหมาะสม
๓. เพื่อบรรเทาปวดในระยะเจ็บครรภ์คลอด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำมาเป็นแนวทางสำหรับการพยาบาลผู้คลอดในระยะเจ็บครรภ์คลอด
๒. ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงความสำคัญของการพยาบาล และการให้คำแนะนำในเรื่องการบรรเทาความเจ็บปวดในระยะเจ็บครรภ์คลอดมากขึ้น
๓. ผู้คลอดลดความกลัว ความวิตกกังวล และคลายความตึงเครียด ส่งเสริมให้เกิดประสบการณ์ที่ดีต่อการคลอด